

## ผลการดำเนินงาน

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

เขตพื้นที่การดำเนินการ เทศบาลตำบลด่านเกวียน

รพ.สต.ด่านเกวียน และ รพ.สต.ท่าอ่าง

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน LTC. เทศบาลตำบลด่านเกวียน

รพ.สต.ด่านเกวียนหรือรับงบประมาณจากกองทุน LTC. ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 59 ราย

ได้รับงบประมาณงบประมาณ จำนวน 254,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

**กลุ่มที่ 1** กลุ่มที่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้บ้าง และอาจจะมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง มีจำนวนทั้งหมด 40 ราย หลังจากการจัดบริการ ประเมิน ADLพบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มี ADL เพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เสียชีวิต จำนวน 6 ราย

**กลุ่มที่ 2** เคลื่อนไหวตัวเองได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่มีภาวะสับสนทางสมอง จำนวนทั้งหมด 9 ราย หลังจากการจัดบริการ ประเมิน ADLพบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เสียชีวิต จำนวน 3 ราย

**กลุ่มที่ 3** เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง มีทั้งหมด 5 ราย หลังจากการจัดบริการ ประเมิน ADL พบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

**กลุ่มที่ 4** เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายจะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต มีทั้งหมด 5 ราย พบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิต จำนวน 2 ราย



รพ.สต.ท่าอ่าง รับงบประมาณจากกองทุน LTC. ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 26 ราย

ได้รับงบประมาณงบประมาณ จำนวน 156,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

**กลุ่มที่ 1** กลุ่มที่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้บ้าง และอาจจะมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง มีจำนวนทั้งหมด 8 ราย หลังจากการจัดบริการ ประเมิน ADLพบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มี ADL เท่าเดิม จำนวน 6 ราย ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ย้าย 1 ราย

**กลุ่มที่ 2** เคลื่อนไหวตัวเองได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่มีภาวะสับสนทางสมอง จำนวนทั้งหมด 2 ราย หลังจากการจัดบริการ ประเมิน ADLพบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ADL เท่าเดิม 1 ราย

**กลุ่มที่ 3** เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง มีทั้งหมด 15 ราย หลังจากการจัดบริการ ประเมิน ADL พบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เสียชีวิต จำนวน 5 ราย ดีขึ้น 4 ราย เท่าเดิม 5 ราย แยก 1 ราย

**กลุ่มที่ 4** เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายและมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต มีทั้งหมด 1 ราย พบว่า ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเสียชีวิต จำนวน 1 ราย

